
รายงานการประชุม 
“บุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

คร้ังท่ี 3/2550 
เม่ือวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2549 เวลา 08.30 น. 
ณ หองประชมุ C103 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

..................................................... 
บุคลากรผูเขารวมประชุม 

1. ผศ.ดร. ศิริชัย  อุนศรีสง   รองอธิการบดีฝายสารสนเทศและการสื่อสาร  /  
ประธานโครงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  นางศรีกุล  นันทะชมภู  หัวหนางานเลขานุการ 
3. นายสมชาย  อารยพิทยา  หัวหนาฝายวิจัยและพัฒนา 
4. นายวุฒิพล คลายทิพย  หัวหนาฝายระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต 
5. นายประวิทย วิมานทอง  หัวหนาฝายฝกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ 
6. นางอุทัยวรรณ จิโน  นักวิชาการคอมพิวเตอร 6 ระดับ 6 
7. นายสุรเดช ไชยมงคล  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
8. นางสาวศุภวรรณ สัจจากุล พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
9. นายนิพนธ พิมาสน  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงนายชางเทคนิค 
10. นางสาวอภิญญา ปญญาสิทธิ์ พนักงานราชการ  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
11. นางสาวนพมาศ สุขใจ  พนักงานราชการ  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
12. นายอุดมวิทย นักดนตรี  พนักงานราชการ  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
13. นายคลอก ประถมทรัพย  พนักงานราชการ  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
14. นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนง นักภูมิสารสนเทศ 
15. นางสาวลัดดาพร ละออง  ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนง พนักงานประจําสํานักงาน 1 
16. นายปริญญา ธะนันต  ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนง พนักงานโสตทัศนศึกษา 
17. นางสาวชุติมา บุญมี  ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนง นักเอกสารสนเทศ 
18. นายสุระพล ริยะนา  ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 
 

บุคลากรที่ไมเขารวมประชุม 
1. อาจารยสนิท สิทธิ   (ติดราชการอื่น) 
2. นางสาวสุมาลี สุพรรณนอก (ลาพักรอน) 
3. นางพรสวรรค ดวงบาล  (ลาคลอด) 
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เร่ิมการประชุม เวลา 09.45 น. 
เมื่อผูเขารวมประชุมมาครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชมุและเริ่มดําเนนิการประชุม

ตามวาระดังนี ้
วาระท่ี 1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองประธานแจงเพื่อทราบ 
ผศ.ดร.ศิริชัย อุนศรีสง (ประธานฯ) แจงในที่ประชุมวา ไดรับแจงปญหาเรื่อง E-Mail มี Spam 

ขอใหมีการหาแนวทางแกไขปองกัน 
1.2 สรุปการปฏบิตัิราชการของบุคลากร 

ประธานฯ กลาวในที่ประชุมวา การมาปฏบิัติหนาที่ราชการ ขอใหทุกคนตรงเวลา โดยเฉพาะ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานมานานขอใหทําเปนตวัอยาง 

 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 2/2550 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8.30 น. 

ที่ประชุมมีมตรัิบรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 
 

วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
3.1 สรุปปญหาการใชงาน Wireless อาคารบานพักขาราชการ 
 ปญหาการใชงาน Wireless ณ อาคารบานพักขาราชการ มีดังนี ้

1. ปญหาการขาดความรูในการ Setup Program โดยทางผูใชบริการจะขอใหไปชวย Setup 
Program ใหนอกเวลาราชการ 

2. ปญหาระบบเครือขายหลุดบอย โดยเฉพาะเครื่องไมโครคอมพิวเตอร ยี่หอ Acer จะรับ
สัญญาณไมคอยด ี

ความเห็นในทีป่ระชุม 
1. คุณศรีกุล นันทะชุมภู (หวัหนางานเลขานกุาร) เสนอแนะใหมกีารจัดทาํรัศมีการใหบริการ 

ในเขตบานพักขาราชการ เพื่อใหผูใชบริการทราบรัศมีการบริการ Wireless 
2. ประธานฯ เสนอแนะใหมีการเผยแพรวิธีการใชงาน Wireless ใหกับผูรับบริการ และใหมี

บริการแกไขปญหาตางๆ เฉพาะเวลาราชการเทานั้น 
3.2 สรุปผลความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการอินเตอรเน็ต 
  คุณอุทัยวรรณ จิโน รายงานตอที่ประชุมวา จากการสํารวจแบบสอบถาม จํานวน 2000 ชุด 
ไดรับผลสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการอินเตอรเน็ต ดังนี ้

1. มีความพึงพอใจตอชวงเวลาเปดใหใชบริการ  คิดเปนรอยละ 90.30 
2. มีความพึงพอใจตอจํานวนเครื่องใหบริการ   คิดเปนรอยละ 80 
3. มีความพึงพอใจตอการเขาใชบริการได   คิดเปนรอยละ 80 
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4. มีความพึงพอใจตอการกําหนดเวลาการใชงานตอวัน คิดเปนรอยละ 44.90 
5. มีความพึงพอใจตอการรับบริการ   คิดเปนรอยละ 13 
ทั้งนี้การใชบริการ Wireless ของนักศึกษา มีการใชงาน 53.60 เปอรเซ็นต และการใชงาน E-

Mail ของมหาวิทยาลัยยังมีนอย เนื่องจากระยะเวลาการใชงานถูกจํากดัดวยระยะเวลาการเปนนกัศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ประกอบกบัทางอาจารยไมไดกําหนดใหมีการสง E-Mail ผานทางเว็บใด จึงทําให
นักศึกษาไมนยิมใช  

ความเห็นในทีป่ระชุม 
1. คุณศรีกุล นันทะชุมภู ใหความเห็นในที่ประชุมดังนี ้

- ความพึงพอใจในการใหบริการจะมีผลตอการประเมินคุณภาพของหนวยงาน ซ่ึงจาก
ผลการประเมิน ตามเกณฑมาตรฐานตองไดรับความพึงพอใจ 80 เปอรเซ็นต  

- ในงานที่ไดรับความพึงพอใจนอย ใหทางฝายระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต
หาแนวทางในการแกไขปรับปรุง ในคราวตอไป  

2. ประธานฯ ใหความเห็นวาความพึงพอใจในปจจุบันขอใหเปนมาตรฐานการทํางาน โดย
ตั้งเปาหมายใหมีพัฒนาในระดับที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ตอไป 

3.3 ความกาวหนา KM  
คุณอุทัยวรรณ จิโน รายงานตอที่ประชุมวาไดดําเนินการติดตั้งหนาเว็บไซต KM ของหนวยงาน

ไวบนหนาเว็บของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ และไดแจง Username และ Password ใหกับทุกคนได
รับทราบผานทาง E-Document เปนที่เรียบรอยแลว 

ความเห็นในทีป่ระชุม 
1. คุณศรีกุล นันทะชุมภู ขอความรวมมือใหทุกคนบันทึกเรื่องราวท่ีเปนความรู ในเว็บ KM 

ใน 1 เดือน อยางนอย 1 คน 1 เร่ือง อาทิเชน เร่ืองการสัมมนาที่ไดไปประชุมมา เกี่ยวกับ
หนาที่ที่รับผิดชอบ เร่ืองปรากฏการณตางๆ เชน งาน GIS กับสิ่งแวดลอม การใชงาน 
Wireless และนํามาอภิปรายในที่ประชุม 

2. ประธานฯ ใหความเห็นวา ในหลายหนวยงานยังไมคอยเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง KM ขอใหทํา
เปนตัวอยาง เนื่องจากหนาที่รับผิดชอบของศูนยฯ สามารถนํามาใชเปนความรู KM ไดงาย
กวาหนวยงานอื่นๆ 

 
3.4 ความกาวหนาระเบียบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย 

คุณวุฒิพล คลายทิพย (หัวหนาฝายระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต) รายงานในที่ประชุม
วา ระเบียบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย ไดสงเรื่องเขาสภามหาวิทยาลัยแลว แตยังไมได
เขาวาระการประชุมของสภามหาวิทยาลัย 
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  ความเห็นในทีป่ระชุม 
1. คุณศรีกุล นันทะชุมภู ขอใหคุณวุฒิพล คลายทิพย ตามเรื่อง  
2. ประธานฯ  เสนอแนะในที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยควรมีระเบียบการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อใหการใชงานมีกฎระเบียบปองกันการกระทําผิด และมี
บทลงโทษสําหรับผูกระทําผิดไว 

 
วาระท่ี 4 รายงานความกาวหนา 

4.1 ฝายบริหารงานทั่วไป 
คุณชุติมา บุญมี รายงานตอที่ประชุมดังนี ้
1. งบประมาณแผนดิน ขณะนีย้ังไมมีการเบกิจายเงินจากเงินงบประมาณแผนดิน 
2. งบประมาณเงนิรายได หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คงเหลือ 508,589.61 บาท 
3. เว็บไซตระบบสารสนเทศฝายบริหารงานทัว่ไป ซ่ึงทางฝายฯ ไดดาํเนินการตดิตัง้หนา

เว็บไซตไวที่หนาเว็บของศูนยฯ โดยระบบจะรายงานผลการปฏิบัติงานของฝายฯ ไดแก 
ดานการเงนิ ดานพัสดุ ดานบุคลากร และขอใหทุกคนชวยตรวจสอบขอมูลพื้นฐาน หากพบ
ขอมูลผิดพลาดกรุณาแจงคณุชุติมา บุญมี เพื่อดําเนนิการแกไข 

4. งานชางเทคนคิ 
คุณนิพนธ พิมาสน รายงานตอที่ประชุมดังนี้ 

- ระบบควบคุมการปดเปดไฟอัตโนมัติ ที่โรงอาหาร เสีย และการซอมเปนไปได
ยาก โดยในชวงที่ผานมามหีลอดไฟเสียพรอมกัน 18 ดวง แตไดดําเนินการซอม
เปนที่เรียบรอยแลว แตยังไมสามารถซอมแซมประตูเปดปดอัตโนมัติได 

- ระบบไฟแสงสวาง หอง Server มีปญหา เมื่อเปดไฟพรอมกัน ยังไมทราบสาเหตุ 
5. เอกสารยอนหลังระบบ E-Document 

คุณชุติมา บุญมี รายงานตอที่ประชุมวา ไดเสนอวิธีการคนหาเอกสาร E-Document ไวใน
เว็บ KM แลว 

ความเห็นในทีป่ระชุม 
 ประธานฯ ใหความเหน็ในทีป่ระชุมดังนี ้

1. ใหมีการบนัทกึเรื่องปญหาการใชงานระบบปดเปดอัตโนมัติ ยีห่อที่เคยลองใช ไวใน
เว็บ KM  เพื่อใหเปนความรูในการตัดสินใจเลือกใชระบบของหนวยงานอื่นๆ ตอไป
ได 

2. ในชวงปดเทอม ใหมีการปดปรับปรุงซอมแซมหองบริการอินเตอรเน็ตใหม ที่โรง
อาหาร สามารถลดจํานวนเครื่องจาก 100 เครื่อง เหลือ 70 เครื่องได เพือ่ลดความแออดั
ของเครื่องในหองลง 
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3. ระบบการเดนิสายไฟ ขอใหมีการตรวจสอบ และใหระมัดระวังเปนพิเศษในเรือ่ง
สายไฟที่เดนิสายใตพืน้ยก และแบบรอยทอ 

ทั้งนี้คุณศรีกุล นันทะชมภูไดแจงเพิ่มเติมในที่ประชุมวา เครื่องปรับอากาศ ซ่ึงจะตดิตั้งเพิ่ม
ในหอง Server ไดดําเนินการจัดทําหนังสือจัดซื้อไวแลว โดยจะติดตามเรื่องตอไป 
4.2 ฝายฝกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ 

นางสาวอภิญญา ปญญาสิทธิ์ รายงานตอที่ประชุมดังนี ้
1. ป 2550 ไดวางโปรแกรมจัดฝกอบรมไว จาํนวน 6 โครงการและ 1 โครงการ Summer 

Camp ซ่ึงในป 2550 ไดจัดกิจกรรมสําหรับเด็กไวจํานวน 3 กิจกรรมคือดานศิลปะ  
ดานภาษา และกิจกรรมพื้นบาน ไดแก ดนตรี และการละเลนพื้นบาน 

2. การจัดจองหองเรียน ทางอาจารยผูสอนไดจัดทําหนังสอืเพื่อขอใชหอง ระยะเวลา 1 
เทอมมาแลว ซ่ึงทางผูรับผิดชอบไดดําเนินการตามคําขอเปนที่เรียบรอยแลว 

3. เว็บไซตของหนวยงาน พบวาจะยังมีบางหนวยงานทีย่งัไมมีผูรับผิดชอบในเรื่องการ
ปองกันการเสนอกระทูที่ไมเหมาะสม 

คุณสุระพล ริยะนา รายงานตอที่ประชมุวาไดพัฒนาโปรแกรมเสร็จสิ้นไปแลวทัง้สิ้น 3 
โปรแกรม ดังนี้ 

- เว็บไซต KM ซ่ึงไดติดตั้งไวแลวที่เว็บของศูนยฯ 
- ระบบคนหาบคุลากร โดยขณะนี้ไดตดิตั้งไวแลวที่สํานกัมาตรฐานฯ  
- ระบบ E-ROOM  

ทั้งนี้คุณประวทิย วิมานทอง (หวัหนาฝายฝกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ) ไดรายงาน
ตอที่ประชุมดงันี้ 

1. ตารางการใชหองที่อาคาร 70 ป มหาวิทยาลัยแมโจ ยังมปีญหากับกองบริการฯ เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงการใชหอง แลวไมไดติดตอประสานกับผูดูแล และมีการขอใชช้ัน 4-5 
เพื่อสอบกลางภาค 

2. ไดมีการตรวจพบการเสนอกระทูที่ไมเหมาะสม ผานทางเว็บไซตซ่ึงมีช่ือสอดคลองกับ
ช่ือมหาวิทยาลัย อาทิ  Dekjo, Jokup ทางฝายฯ ไดดําเนนิการขอใหทางผูดูแลเว็บไซต
ตรวจสอบปองกันแลว ซ่ึงหากยังตรวจพบ ทางมหาวทิยาลัยไดแจงวาจะดําเนนิการ
บล็อกเว็บไซต ไมใหเผยแพรตอไป 

3. การใชงาน Video Conference ไดมีการจดัถายทอดการประชุมเมื่อวนัที่ 22 ธันวาคม 
2549 เมื่อผานมา 

4. การจัดประกวด e-Card ไดมีการจัดประกวดขึ้นในวันที ่ 27 ธันวาคม 2549 และจะ
ประกาศผลในชวงหลังขึ้นปใหม 
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5. การจัดประกวด e-Learning ประกาศผลการประกวดในวันที่ 28 ธันวาคม 2549 โดย
สามารถดูผลการประกวดไดที่หนาเว็บไซต MJU 

ความเห็นในทีป่ระชุม 
ประธานฯ กลาวในทีป่ระชุมวา อธิการบดี กําชับในเรื่องเว็บไซตที่ไมเหมาะสม 

เนื่องจากหมายถึงชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ซ่ึงแมวาจะไมไดจดทะเบียนภายใตโดเมนเนมของ
มหาวิทยาลัย 

4.3 ฝายวิจัยและพฒันา 
คุณสมชาย อารยพิทยา (หวัหนาฝายวิจยัและพัฒนา) รายงานตอที่ประชุมวาไดมกีารจัดทํา

เว็บฝายวิจยัและพัฒนา โดยคุณนพมาศ สุขใจ เปนผูพัฒนาเว็บไซต เพื่อแสดงโครงสราง  ผลงาน 
และกิจกรรมตางๆ ของฝายวิจัยและพัฒนา ซ่ึงไดรวมกนัดําเนินการจัดทําขึ้นมา โดยติดตั้งหนา
เว็บไซตไวที่เวบ็ของศูนยฯ เมนู Research ( http://intranet.mju.ac.th/researchdev/index.asp ) 

  กิจกรรมในรอบเดือนที่ผานมาไดมีการดําเนินการ ดังตอไปนี ้
1. จัดสงขอมูลนักศึกษาและหลักสูตรใหทาง สกอ. 

ไดมีการติดตอ/รวบรวม/ตรวจเช็ค/Upload  ขอมูลไปใหทาง สกอ. ภายในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2549 เปนที่เรียบรอยแลว โดยสามารถดูผลการ Upload ขอมูลประจําปการศึกษา 
1/2549 ไดที ่http://intranet.mju.ac.th/researchdev/Process_UDC.asp และสามารถดูผลคะแนน
จํานวนรายการขอมูล จํานวนรายการขอมลูที่สมบูรณ ปการศึกษา 1/2549 ไดที่เว็บ
http://intranet.mju.ac.th/researchdev/score.asp ทั้งนี้ผลคะแนนของมหาวิทยาลัยไดเตม็ 5 
คะแนน โดยทางสกอ. จะเกบ็รวบรวมไวเพื่อสรุปเปนคะแนน กพร. ตวัช้ีวดัที่ 15  ตอไป 

2. การจัดทําโปรแกรมระบบบคุลากร 
ไดมีการนําโปรแกรมที่แกไขปรับปรุงใหมไปติดตั้งที่กองการเจาหนาที่แลว และได

ดําเนินการ จัดการประชุมรวมกับทางกองการเจาหนาที่เพือ่รับฟงปญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงการใช
งานของโปรแกรม ทั้งนี้ไดบนัทึกภาพการประชุมไว สามารถดูไดที่ 
http://intranet.mju.ac.th/researchdev/pic3.asp 

3. การจัดทําโปรแกรมระบบสารสนเทศบุคลากรคณะบรหิารธุรกิจ 
สืบเนื่องจากคณะบริหารธุรกิจ  ไดทําบนัทึกขอความเรือ่งการขอใชฐานขอมูลบุคลากร   

เพื่อประกอบการใชบริหารจดัการภายในคณะบริหารธุรกิจและประกอบการทําขอมูล FIS มา
นั้น ทางฝายวจิัยและพัฒนาไดมีการดําเนนิการจัดทําใหเปนที่เรียบรอยแลว โดยไดติดตั้ง
เว็บไซตไวที่กองการเจาหนาที่ หรือ 
http://personnel.mju.ac.th:8080/MJU_STU_MANAGEMENT/main/index.html 
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4. การจัดทําขอมลู Ranking ของมหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549 ไดมีการประชมุเรื่องการจัดทําขอมูล เพื่อการจัดอันดับของ

มหาวิทยาลัย (Ranking) รวมกับคุณกมลวรรณ เปรมเกษม (ผูอํานวยการกองแผนงาน) คุณนิตยา 
ชุมบัวทอง (หัวหนางานวิจยัสถาบัน) และคุณไพศาล กาญจนวงศ (นักเอกสารสนเทศ คณะ
สารสนเทศและการสื่อสาร) ซ่ึงจากการประชุม ผูอํานวยการกองแผนงานมีมติใหหวัหนา
งานวิจยัสถาบันรับไปดําเนนิการจัดเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพือ่การจัดเตรียมและจัดทํา
ขอมูล Ranking 2006 และใหคณุไพศาล กาญจนวงศ ไปปรับปรุงโปรแกรม FIS เพื่อให
สอดคลองกับขอมูลของ Ranking ตอไป 

5. โปรแกรมระบบเงินเดือน 
ตามที่อาจารยสนิท สิทธิ (รองประธานโครงการจัดตั้งศูนยฯ) ไดพัฒนาโปรแกรม

ระบบเงินเดือนใหกับคณะ/สํานักตางๆ เมื่อประมาณ 10 ปที่แลวนั้น เนื่องจากโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นดังกลาว มีประสิทธิภาพและขนาดเล็ก และพัฒนาบนระบบ DOS การพัฒนา/แกไข/
ปรับปรุงจึงดําเนินการไดยากและไมสะดวก ประกอบกับจากการสํารวจการใชงานโปรแกรม
เงินเดือนพบวา มีความหลากหลายในการใชงานโปรแกรมเพื่อจัดทําระบบเงินเดือนของ
หนวยงาน อาทิเชนบางหนวยงานใชโปรแกรมของอาจารยสนิท สิทธิ บางหนวยงานใช
โปรแกรม MS Excel บางหนวยงานใชโปรแกรมซึ่งพัฒนาขึ้นโดยบริษัท IC-World รวมถึงบาง
หนวยใชโปรแกรม GFMIS ในการจัดทําเปนระบบเงินเดือนขึ้น ดังนั้นเพื่อใหมีการใชงานที่
พัฒนาขึ้นเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ศูนย IT จึงไดพัฒนาโปรแกรมเงินเดือนขึ้น แตยังไมสามารถ
ใชใหเกิดประโยชนไดอยางเต็มที่ เนื่องจากความสามารถของระบบยังไมตรงตามความตองการ
ของผูใช ดวยเหตุนี้จึงขออนุมัติงบประมาณหรือกําลังคนมาชวยในการพัฒนาโปรแกรม
ดังกลาว ทั้งนี้ดูตัวอยางโปรแกรมระบบเงินเดือนไดที่ 

http://intranet.mju.ac.th/researchdev/PROGRAM_LINK/SALARY/SALARY.pdf 
6. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส (E-DOC) 

ฝายวิจยัและพฒันาไดมกีารจดัทําเว็บบอรด   เพื่อแสดงความคิดเห็นการใชงานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-DOC) โดยตดิตั้งหนาเว็บไวที่ http://faq.mis.mju.ac.th/ 

7. GIS 
คุณณัฐกฤตา โกมลนาค รายงานตอที่ประชุมวา ขณะนี้ไดมีการวางแผนการดําเนินงาน

รวมกับระบบ MIS ซ่ึงนําทีมโดยคุณสุรเดช ไชยมงคล ทัง้นี้ระบบ MIS ไดวางแผนเพือ่ใหการ
พัฒนาระบบเปนไปอยางอนัหนึ่งอันเดยีวกัน จึงกําหนดการพัฒนาระบบโปรแกรมตางๆ โดย
การพัฒนาโดยใชภาษา Visual C#.NET สําหรับการพัฒนาระบบรวมกับ GIS ไดเลือกใช
โปรแกรม Mapserver รวมกับการพัฒนาโดยใชภาษา Visual C#.NET เชนเดียวกนั ซ่ึงทําใหการ
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พัฒนาระบบรวมกับ GIS ดวย Mapserver สามารถเพิ่มศักยภาพในการใชงานดานการ Query 
และการแสดงผลขอมูลในรูปแบบตางๆ ได 

8. MIS 
คุณสุรเดช ไชยมงคล รายงานตอที่ประชุมวา จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานแลวพบวา 

ขอมูลไดมีการกระจายตามหนวยงานตางๆ จึงตองนําเอาขอมูลเหลานั้นมารวมกันใหเปน
ฐานขอมูลเดียวกัน โดยขอมูลของมหาวิทยาลัยไดแบงออกเปน 2 ประเภท คือขอมูลที่เก็บและ
ยังไมไดเก็บในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส ดังนั้นแผนงาน MIS จึงวางแผนใหขอมูลที่เก็บใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสแลวนั้น จะดําเนินการรวบรวมขอมูลโดยการใชวิธี Web Services เพื่อทํา
การคัดลอกขอมูลมาใชโดยผานเครื่อง Server 1 ตัว ที่ทําหนาที่เปน Web Services และเก็บ
ขอมูลมาไวในฐานขอมูลกลาง ที่ทางทีมงานออกแบบขึ้น โดยใช Oracle เปนระบบฐานขอมูล
กลาง ทั้งนี้ในปจจุบันมหาวิทยาลัยมีขอมูลที่เก็บเปนฐานขอมูลไวแลวจํานวน 3 แหงคือ กอง
การเจาหนาที่ กองคลัง และสํานักทะเบียนฯ เมื่อทําการคัดลอกขอมูลมาแลว จะนําขอมูลมา
จัดทําเปนระบบ MIS ในกรณีที่สามารถจัดทําในระบบ GIS ไดจะนําขอมูลมาประยุกตใช
รวมกับ GIS ตอไป สําหรับระบบ DSS สามารถเขามาดูไดที่ mis.mju.ac.th ซ่ึงจัดใหเปนเว็บ 
MIS กลางของมหาวิทยาลัย สําหรับขอมูลที่ยังไมไดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ทางทีมงาน
ไดเตรียมงานจัดทําเปนระบบ TPS (Transaction Processing System) เพื่อดําเนินการจัดเก็บและ
สรางเปนฐานขอมูลเก็บไวที่สวนกลาง โดยการดําเนินงานในขณะนี้กําลังหาวิธีการคัดลอก
ฐานขอมูลจากสํานักทะเบียน 

การขออุปกรณสนับสนุน เพื่อใหการพัฒนาระบบเปนไปดังเปาหมาย จึงขออนุมัติซ้ือ
อุปกรณสนับสนุนดังนี้ 

- Web Services  เปนเครื่อง Server จํานวน 3 เครื่อง 
- Software  ไดแก Visual .NET Team Version เพื่อใหระบบการทํางาน

สามารถชวยเหลือกันได 
- Database ไดแก Oracle 
- Hardware ไดแก Printer LaserJet 

สําหรับแผนปฏิบัติงาน มี 4 ขั้นตอน ดังนี้คือ สํารวจขอมูล  รวบรวมขอมูล จัดทําระบบ 
TPS, MIS, Data Analysis และจัดทําระบบ DSS ตามลําดับ คาดวาจะสามารถนําเสนอผลงานไดใน
เดือนพฤษภาคม 2550 โดยมีเปาหมายของระบบ มีดังนี้ 

- MIS ไดแก ขอมูลดานบุคลากร ขอมูลดานนักศึกษา ขอมูลดานการเงิน 
- DSS ไดแก ระบบประเมินประสิทธิภาพการใชทรัพยสินมหาวิทยาลัย โดย

เปรียบเทียบทรัพยสิน ตอเงินงบประมาณระหวางหนวยงาน โดยใชผลลัพธและ
นักศึกษาเปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 
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และเพื่อใหทีมงานมีการพัฒนาดานการเขียนโปรแกรมและระบบมากขึ้น จึงไดมกีาร
ฝกอบรม โดยไดจัดใหมกีารจัดฝกอบรม จาํนวน 2 โครงการคือ การพัฒนาโปรแกรมดวย Visual 
.NET และระบบฐานขอมูล ORACLE 
 ความเห็นในทีป่ระชุม 
 ที่ประชุมใหความเหน็ในเรื่อง Server ที่จะใชเปน Web services วาในชวงเริ่มแรกใหใชเปน
เครื่อง PC เพื่อทดสอบระบบกอน 
4.4 ฝายระบบเครอืขายและบริการอินเตอรเน็ต 

คุณวุฒิพล คลายทิพย (หัวหนาฝายระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต) รายงานตอที่ประชุม
ดังนี ้

1. การใชงานระบบ Wireless บานพักขาราชการ ไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจในการใช
บริการ แลวพบวามีปญหาใชไดบางไมไดบาง ซ่ึงทางฝายฯ ไดประสานงานกับบริษัทให
ดําเนินการตรวจสอบแกไขปรับปรุงแลว 

2. การใชงานระบบ Wireless ที่อาคารสํานักงานอธิการบด ี ซ่ึงพบวาเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร ยีห่อ Acer ไมสามารถเขาใชงานไดเทาที่ควร ทางฝายฯ ไดตรวจสอบ
ปญหาแลวพบวา เกดิจากปญหาของ Driver ไมสนับสนนุการรับสัญญาณ และอยูในจุดอับ
สัญญาณ ไมไดเกิดจากระบบเครือขายเอง 

3. การใชงานระบบเครือขาย เนื่องจากเกิดเหตุแผนดินไหว จนเปนเหตใุหสาย Fiber ไดรับ
ความเสียหาย การเชื่อมตอตางประเทศบางจุด จึงไมสามารถใชงานได 

4. การใชงานผานบริการ MaxNet ของ TT&T ไมสามารถเขาเว็บมหาวทิยาลัย ซ่ึงขณะนี้ได
ประสานงานกบัทางบริษัทแลว และกําลังดาํเนินการแกไข 

5. การทดลองใชระบบ Print Manager พบวาระบบงานยงัใชไมคอยด ี ซ่ึงขณะนีใ้หทางบริษัท 
Lanna ดําเนนิการแกไขปรับปรุงอยู ทั้งนี้การทดลองใชระบบในชวง 1 เดือนทีผ่านมา 
พบวามียอดขาย วันละ 500-600 บาท 

6. การใหบริการหองอินเตอรเน็ต ไดสรุปยอดเครื่องใหบริการรวมทั้งสิ้น 400 เครื่อง มีเครื่อง
เชาจํานวน 200 เครื่อง 

 
วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ 
 ระบบ E-Document ไดมีการเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพดังนี้ 

1. ขอใหมีการเพิม่ขนาดการ Upload ขอมูลในระบบ E-Document ใหสามารถทําไดถึง 30-40 Mb.  
2. ขอใหมีการศึกษาและตรวจสอบการใชงานระบบจากหนวยงานตางๆ เครื่องคอมพิวเตอรรุน

ตางๆ เพื่อจะนาํเสนอตอ ผศ.ดร.จําเนยีร ยศราช (รองอธิการบดีฝายบริหาร) ทั้งนี้คุณคล็อก 
ประถมทรัพยไดรับไปดําเนนิการ 
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ปดการประชมุ เวลา 10.10 น. 
 
 

นางสาวณฐักฤตา โกมลนาค 
ผูบันทึกการประชุม 

 
 
 

นางศรีกุล นันทะชมภ ู
ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


